



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 หน้า 1,3 มูลค่าข่าว 392,427.-



นี่ก็ยังคงอยู่ ทั้งนี้ นอกจากเรื่องของพุทธคุณที่โดดเด่นแล้ว กับ "ความเป็นมา" ของ "การจัดสร้าง" นั้นก็น่าสนใจ...

*"ตำนานพระกริ่ง" มีเรื่องราวที่น่าสนใจ...*

*รวมไปถึง "ประวัติศาสตร์" และ "ที่มา-ที่ไป"*

ทั้งนี้ ข้อมูลในเว็บไซต์ [www.amulet24.com](http://www.amulet24.com) ได้ระบุถึง "การสร้างพระกริ่ง" เอาไว้ว่า... มีมาแต่ครั้งโบราณกาล และมีการสันนิษฐานว่า... ที่มาของ "พระกริ่ง" นั้นน่าจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศทิเบต และจีน ซึ่งมีการเรียกกันติดปากว่า "พระกริ่งทิเบต" โดยเชื่อกันว่า... พระกริ่งเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มาโปรดสัตว์โลก หรือ "พระโลกัสซुरु" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งของลัทธิมหายาน ที่มีความเชื่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่า... ทรงเป็นครูด้านเภสัชหรือการรักษายาบาล

สำหรับ การสร้างพระกริ่งในไทย มีบันทึกว่า... *ผู้สร้างท่านแรกคือสมเด็จพระสังฆราช แพ ตูลสเทว* โดยคำว่า "กริ่ง" นี้ สมเด็จพระสังฆราชแพ เคยรับสั่งว่า... "คำว่ากริ่ง" มาจาก กิ กุสโล (กิง กุสะโล) ซึ่ง "กิ กุสโล" เป็น ชื่อของอณูธาตุ คือ "นิพพุติ" ที่แปลว่า "ดับสนิท" ซึ่งหมายถึง "พระนิพพาน" นอกจากนี้ ด้าน พุทธคุณนั้นก็มีความเชื่อว่า... ช่วยรักษาโรคร้ายไข้เจ็บต่าง ๆ โดยเฉพาะโรค

ที่การแพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่พบ และรักษาด้วยยาไม่ได้ ซึ่งยามใดที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ให้อธิษฐานขออำนาจพุทธคุณในพระกริ่ง แล้วนำองค์พระไปแช่น้ำ จากนั้นนำมาดื่ม บ้างก็นำมาอาบ

**เพื่อให้ชีวิตได้พบแต่ความเป็นสิริมงคล  
เพื่อให้โรคร้ายไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่นั้นหายไป**

นอกจากนี้ยังมีตำนานว่า... มูลเหตุที่ สมเด็จพระสังฆราชแพ ทรงสร้าง พระกริ่ง และ พระชัยวัฒน์ นั้น คือเมื่อพระองค์ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระศรีสมโพธิ ครั้นนั้น สมเด็จพระวันรัต (แดง) อาพาธเป็นอหิวาตกโรค สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส



ครั้งยังทรงเป็นกรมหมื่น เสด็จมาเยี่ยม เมื่อรับสั่งถามถึงอาการของโรคเป็นที่เข้าพระทัยแล้ว จึงรับสั่งว่า... เคยเห็นกรมพระยาปวเรศฯ เสด็จพระอุปัชฌาย์ของพระองค์ อาสาธนาพระกริ่งแช่น้ำอธิษฐานขอน้ำพระพุทธมนต์ แล้วให้คนเป็นอหิวาตกโรคกิน ซึ่งต่อมาคนไข้รายนั้นก็หายเป็นปกติ... เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าว เกี่ยวกับ "พระกริ่ง"

และเกี่ยวกับการจัดสร้างพระกริ่ง ปัจจุบันยังคงมีการจัดสร้างอยู่เรื่อย ๆ อย่างเช่นล่าสุดก็ได้มีการจัดสร้าง *"พระกริ่งประสานมิตร"*

**ประธานทรัพย์ เจริญยศ** โดย **สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร** เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี **โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)** ซึ่งทาง **ชนิดธรรมณี** อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ให้ข้อมูลว่า... เป็นการจัดสร้างเนื่องในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 63 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางโรงเรียนสาธิต ประสานมิตร รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีด้วย จึงมีการหารายได้เข้ากองทุนเพื่อช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน...



ทางอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “พระกริ่ง” รุ่นที่มีการจัดสร้างว่า... พระกริ่งรุ่นนี้มีความหมายถึง **ความเป็นผู้นำที่มีอำนาจบารมี การคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลทั่วไป** ทั้งนี้ พระบูชาประธานทรัพย์ เจริญยศนั้น เชื่อกันว่ามี **พุทธคุณ** ด้านค้าขาย และเมตตามหานิยม และนอกจากพุทธคุณ การออกแบบก็น่าสนใจ โดยผู้ที่ออกแบบคือ **อาจารย์พุทธธา กาบแก้ว** ซึ่งเคยทำงานพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุน จ.เชียงราย เมื่อช่วงปี 2542-2546

อีกทั้ง “พระกริ่ง-พระบูชา” ที่มีการจัดสร้างขึ้นยังได้รับการ

ปลุกเสกโดย หลวงปู่แสน ปสนุโน วัดบ้านหนองจิก, หลวงพ่อห้วน วัดคลองกุ่ม, พ่อท่านเจียว กิตติคุณ วัดห้วยเงาะ, พระมหาสุรศักดิ์ อติสสโก วัดประดู่ และ พระครูวิศิษฎ์พิทยาคม (หลวงพ่อวราห์ บุญญวโร) วัดโพธิทอง ซึ่งล้วนเป็น “พระเกจิอาจารย์” ชื่อดังของยุคนี้

ที่มีประชาชนเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ทางอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “**พระกริ่งประสานมิตร ประธานทรัพย์ เจริญยศ**” ว่า... การจัดสร้างมีทั้งพระกริ่งเนื้อทองคำ พระกริ่งเนื้อเงิน พระกริ่งเนื้อนวโลหะ พระกริ่งเนื้อโลหะผสมรมดำ และพระบูชาเนื้อโลหะผสมลงรักปิดทอง โดยมีการเปิดให้ประชาชนที่สนใจเช่าบูชาจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ **สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร โทร. 0-2258-8448 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.** และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.satitprasarnmit.com/pspproject](http://www.satitprasarnmit.com/pspproject) โดยรายได้ในครั้งนี้จะมอบให้โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร

**“ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนด้วย ที่ได้จัดทำวัดดุมงคล ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะให้แก่คน มศว ได้เช่าบูชาเก็บไว้เป็นที่ระลึก แต่ต่อมากณะกรรมการโรงเรียนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีโอกาสบูชาพระเครื่องมงคลนี้ด้วย”** ...ชนิด อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ระบุ...ถึง “พระกริ่ง” อีกรุ่นที่มีการจัดสร้างขึ้น...

เป็นอีกเรื่องราวความเป็นไป...ของ “พระกริ่ง”

อีกหนึ่งพระบูชาที่ “มีความเป็นมายาวนาน”

“มีตำนานเล่าขานสืบทอด” จนถึงปัจจุบัน...